



# ข่าวการประชุมคณะกรรมการประสานงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)

# NEW



ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรชัย ภูประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ครั้งที่ 11/2561 โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ การพิจารณา **ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา พ.ศ. .... เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการ**

## สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

(๑) สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชำนาญในการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ริเริ่ม ถ่ายทอด ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีวินัย

(๒) สถาบันฯ ต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินส่วนราชการ การประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องวางและรักษาระบบบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

## ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อสร้างความชำนาญให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศได้ และยังยกระดับการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพให้มีความรู้และความชำนาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

## มติวิป ปนช.

- เห็นสมควรเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีส่งสถานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุระเบียบวาระ เป็นเรื่องด่วน
- แจ้งข้อสังเกตของ ปนช. ให้คณะรัฐมนตรี และวิป สนช. ทราบ



ฝ่ายเลขานุการ วิป ปนช.  
กองประสานงานการเมือง  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี